



» สุธิดา มงคลสุธี

SYNEX ยอดขายหัวเว่ยฟื้น ได้อานิสงส์ Mobile Expo

ทินทัศน์ - SYNEX รับอานิสงส์งาน Thailand Mobile Expo 2019 เผยยอดขาย Huawei ฟื้นตัวขึ้น พร้อมมีออกสินค้าใหม่ในปลายเดือนนี้ เผยรักษาสัดส่วน Huawei ไว้ที่ 20% มีแผนเพิ่ม แปรณต์สินค้าใหม่ต่อเนื่อง → → → **อ่านหน้า 8**

SYNEX (ต่อจากหน้า 1)

มั่นใจรักษารายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่าปีก่อน ฟากโปรก คาดรายได้ไตรมาส 4/2562 ฟื้นตัว ประเมินราคา เหมาะสมที่ 10.90 บาท

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า สำหรับงาน Thailand Mobile Expo 2019 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา วันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 บริษัท มีส่วนในการสนับสนุนลูกค้าของบริษัทที่ไปจัดบูธ ทำให้หนุนให้ยอดขายสินค้าของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ส่วนยอดขายสินค้าแบรนด์ Huawei ขณะนี้มีการ ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ

โดยเฉพาะสินค้าราคาไม่สูงมากนัก จะมีดีมานด์เข้ามาจำนวนมาก ขณะเดียวกัน Huawei ยังจะมีการออกสินค้านวัตกรรมใหม่ในช่วง เดือนตุลาคมนี้ด้วย ทำให้บริษัทเชื่อว่ายอดขาย จาก Huawei จะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น โดยปัจจุบัน สัดส่วนยอดขายของ Huawei จะอยู่ที่ 20% เทียบกับยอดขายรวมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะคง สัดส่วนดังกล่าวไว้

● ยอดขาย Huawei ฟื้นตัว

อย่างไรก็ดีแม้ผลประกอบการไตรมาส 3/2562 จะลดลงบ้าง แต่เชื่อว่าไตรมาส 4/2562 จะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าปีนี้จะ รักษาระดับรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าปีก่อน โดยปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 3.83 หมื่นล้านบาท สำหรับ 6 เดือนของปี 2562 บริษัททำรายได้ แล้วกว่า 1.75 หมื่นล้านบาท

และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การขาย ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนยอดขาย รวมไปถึงการ ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านการจัดจำหน่ายและการ บริหาร โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ

ให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างโอกาส การเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

● สินค้าใหม่ต้น Q4 ฟื้นตัว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ระบุ ถึง SYNEX ว่าสงครามการค้าและใบอนุญาต ของ Huawei ที่หมดอายุชั่วคราวในเดือน สิงหาคม จะทำให้การดำเนินงานอ่อนแอต่อใน ไตรมาส 3/2562 แต่เชื่อว่าผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ Samsung และ Apple จะช่วยเพิ่มรายได้ ของ SYNEX ในช่วงไตรมาส 4/2562 โดยปรับ ประเมินการรายได้ลง 7% และ 8% สำหรับปี 2562-2563 เพื่อสะท้อนการดำเนินงานครึ่งปีแรกที่ แย่กว่าคาด แต่ยังคงอัตรากำไรจากค่าเงินบาทที่ แข็งค่าลดต้นทุนการนำเข้า และคาดผลประกอบการ ลดลง 14.5% ในปี 2562 เป็น 617 ล้านบาท ประเมินราคาเหมาะสมที่ 10.90 บาท